

*Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017*

\*  
Số 275-BC/ĐU

**BÁO CÁO**  
**sơ kết công tác 9 tháng,**  
**nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017**

**Phần thứ nhất**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2017**

**I- TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY**

Trong 9 tháng năm 2017, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội nước ta có những yếu tố thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng nhưng chưa bền vững. Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tình hình vẫn tăng cường chống phá nước ta. Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được tăng cường mạnh mẽ, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc cán bộ, đảng viên vi phạm. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột, căng thẳng diễn ra ở nhiều nơi. Kinh tế thế giới có dấu hiệu khởi sắc nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Tranh chấp chủ quyền biển đảo trong khu vực vẫn phức tạp. Sự phát triển của khoa học công nghệ, sự tác động mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng khó dự báo.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình công tác của Đảng bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020; chủ động tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến cán bộ, đảng viên; triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường nắm bắt và làm tốt công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; duy trì nền nếp sinh hoạt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cấp ủy đảng trực thuộc. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đoàn kết, nhất trí, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hướng tới mục tiêu xây dựng TTXVN trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh.

**II- LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA NGÀNH**

**1- Công tác thông tin**

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự điều hành của Ban lãnh đạo ngành, Cơ quan TTXVN khu vực Miền Trung-Tây Nguyên, Cơ quan TTXVN khu vực phía

Nam và các đơn vị thông tin bao gồm các ban biên tập tin, ảnh, các tòa soạn báo in, báo điện tử, báo ảnh, kênh truyền hình thông tấn, trung tâm thông tin và các cơ quan thường trú (CQTT) trong và ngoài nước đã bám sát nhiệm vụ thông tin, đảm bảo đưa tin kịp thời, chính xác, đúng định hướng các sự kiện thời sự nổi bật, các hoạt động trong nước và thế giới bằng tiếng Việt và các ngữ, phục vụ các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, các cơ quan quản lý, nghiên cứu và thông tin tới đông đảo công chúng.

### **1.1- Thông tin trong nước**

*Thông tin chính trị, xã hội:* TTXVN thông tin đầy đủ, kịp thời hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn<sup>1</sup>, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo các nước tới Việt Nam<sup>2</sup>. Thông tin kịp thời, chuẩn xác về Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, các phiên họp của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hội nghị quan trọng mang tính toàn quốc và khu vực.

TTXVN tăng cường thông tin về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; chú ý thông tin hai chiều, phản ánh ý kiến của cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, ý kiến của cử tri về công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước của Quốc hội. Tăng cường thông tin phản hồi, định hướng dư luận về một số vấn đề kinh tế - xã hội được dư luận quan tâm, đảm bảo thực hiện tốt chức năng thông tấn nhà nước.

Trong 9 tháng qua, các đơn vị thông tin của TTXVN thông tin đậm nét các hoạt động trong Năm APEC 2017 theo kế hoạch thông tin của ngành. Thông tin các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các đối tác.

TTXVN tiếp tục thực hiện các tuyến thông tin trọng điểm: Biển, đảo Việt Nam; An toàn thực phẩm; Du lịch Việt Nam; Phát triển nguồn nhân lực; Bảo vệ rừng; Xây dựng nông thôn mới; Biến đổi khí hậu; thông tin kịp thời tình hình mưa lũ, công tác phòng chống bão, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh miền Trung, với sự tham gia tích cực của đội ngũ phóng viên các cơ quan thường trú trong nước.

<sup>1</sup> Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017), 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907-9/2/2017), 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2017); Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017); 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 9/5/2017) gắn với kỷ niệm 106 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2017); kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017); kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Tháng Công nhân 2017; các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017); các hoạt động kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9...

<sup>2</sup> Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc, Indonesia, thăm cấp nhà nước Campuchia, Myanmar; Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Trung Quốc và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường”; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN tại Campuchia, dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), thăm chính thức Hoa Kỳ, Nhật Bản; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Thụy Điển, Hungary, Cộng hòa Séc. Thông tin các chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Israel, Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Sri Lanka, Tổng thống Cộng hòa Séc, Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội Myanmar, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, Thủ tướng Hungary tới Việt Nam...

Phóng viên của TTXVN tăng cường bám sát địa bàn, thông tin, báo cáo kịp thời về các vụ việc xảy ra tại các địa phương, khẳng định nguồn thông tin chính thức, chính thống: việc kiểm tra, xử lý các vụ việc liên quan đến công tác cán bộ tại một số địa phương; việc chi trả đền bù thiệt hại và hỗ trợ khắc phục sự cố môi trường biển tại các tỉnh Bắc Trung Bộ; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ lớn. Thông tin kịp thời phản ứng của Việt Nam trước các vụ tấn công, khủng bố, các sự kiện đột xuất diễn ra tại các nước, khu vực trên thế giới; công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài,...

Thông tin mang tính phân tích, bình luận về các vấn đề dư luận quan tâm tiếp tục được tăng cường với nhiều bài viết có chất lượng về các chủ đề phòng chống tham nhũng; công tác cán bộ; tổ chức và quản lý lễ hội; an toàn thực phẩm; lập lại trật tự đô thị; quản lý tài nguyên, khoáng sản; đền bù giải phóng mặt bằng...

Trong 9 tháng, TTXVN đã phát trên mạng dịch vụ hơn 18.500 tin, bài về các lĩnh vực chính trị, xã hội trong nước, cung cấp nguồn thông tin phong phú cho hệ thống báo chí.

*Thông tin kinh tế* phản ánh kịp thời, phong phú các hoạt động kinh tế trong nước và thế giới bằng các loại hình thông tin. Thông tin kinh tế trong nước bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ đối với lĩnh vực kinh tế; tập trung phản ánh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, Nghị quyết 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tăng cường thông tin về khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; thu hút đầu tư trong các lĩnh vực; hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết; cơ hội và thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0;... Đồng thời, chú ý thông tin tình hình sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực; giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn trong chăn nuôi...

Nhiều vấn đề về kinh tế, dư luận quan tâm, được các đơn vị của TTXVN thông tin kịp thời, như: Những bất cập xung quanh các dự án BOT giao thông; thị trường ô tô Việt Nam và ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trước cơn lốc nhập khẩu từ ASEAN; phương án xử lý 12 dự án thua lỗ của Bộ Công Thương; xử lý sai phạm của một số công ty bán hàng đa cấp; tình hình triển khai tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, tuyên bố nhanh BRT đầu tiên của Hà Nội, dự án nâng cấp, cải tạo hạ tầng tuyến đường sắt Bắc-Nam...

*Thông tin bằng ảnh* phản ánh nhanh nhạy, kịp thời, toàn diện các sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa - xã hội quan trọng của đất nước với sự tham gia tích cực của đội ngũ phóng viên tại các khu vực trong cả nước. Các chủ đề ảnh báo chí ngày càng phong phú, đa dạng, bám sát các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong 9 tháng năm 2017, TTXVN đã phát trên mạng dịch vụ trên 70.000 ảnh (phát trong nước) và gần 14.500 ảnh (phát quốc tế), trong đó có 10.200 chủ đề do các CQTT trong và ngoài nước thực hiện, kịp thời cung cấp cho các đơn vị báo chí trong ngành và hệ thống báo chí trong và ngoài nước sử dụng. Đặc biệt, thông tin bằng ảnh của TTXVN đã thể hiện vị thế và uy tín của nước chủ nhà trong Năm APEC 2017 tổ chức tại Việt Nam.

Việc tích hợp tin-ảnh trên trang web của ngành được tăng cường, tạo sự hấp dẫn, tiện ích của thông tin thông tấn với gần 30.000 chủ đề được tích hợp.

*Thông tin tư liệu* tiếp tục bám sát các sự kiện, vấn đề nổi bật trong nước và quốc tế để cung cấp thông tin, chuyên đề tư liệu có tính tổng hợp, sâu chuỗi, đón đầu sự kiện. Các chuyên đề có hàm lượng thông tin cao được các báo trong và ngoài ngành sử dụng.

*Thông tin đồ họa* tiếp tục thể hiện vai trò, vị trí của loại hình thông tin mới, bám sát các vấn đề thời sự, sự kiện lớn trong nước và thế giới, nhận được sự quan tâm của độc giả. Trong 9 tháng, TTXVN thực hiện hơn 1.500 tin đồ họa với trên 724.000 lượt người truy cập, hơn 1.398.000 người đọc trang, 140 nước truy cập.

### **1.2- Thông tin quốc tế đối nội**

TTXVN thông tin kịp thời, đúng định hướng các chuyến thăm, làm việc tại các nước của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam với các nước lớn và các nước láng giềng.

Các sự kiện và vấn đề quốc tế quan trọng được TTXVN thông tin nhanh, chính xác, đúng định hướng<sup>3</sup>, thể hiện rõ vai trò và sự hiện diện của phóng viên thường trú TTXVN tại địa bàn.

Đặc biệt, các bài phân tích, bình luận về các sự kiện, vấn đề quốc tế được dư luận quan tâm, so với cùng kỳ năm trước, tăng về số lượng và cải thiện về chất lượng với nhiều nội dung nhận định, phân tích và dự đoán tình hình. Nhiều chủ đề được tổ chức thông tin một cách bài bản với các bài viết khai thác vấn đề ở những khía cạnh khác nhau. Trong đó có 2 bài phân bác có chất lượng nhằm bác bỏ những luận điệu sai lệch, xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tự do báo chí ở Việt Nam. Bám sát tình hình, TTXVN đã xuất bản kịp thời 2 cuốn tài liệu tham khảo đặc biệt được dư luận đánh giá tốt là “*Bóng ma chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên*” và “*Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc: Tập Cận Bình củng cố quyền lực*”.

TTXVN tiếp tục triển khai thực hiện các tuyến tin về các vấn đề quốc tế như chống khủng bố, biến đổi khí hậu; xây dựng các chuyên mục: Năm APEC 2017, 55 năm quan hệ Việt Nam-Lào, 50 năm quan hệ Việt Nam-Campuchia, 50 năm thành lập ASEAN, 40 năm ngày Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc,... Các sự kiện thể thao quan trọng có sự tham gia của Việt Nam như SEA Games 2017 và ASEAN Para Games 2017 được thông tin cập nhật, sinh động.

*Mạng thông tin báo cáo, tham khảo* tiếp tục khẳng định là nguồn thông tin tham khảo có giá trị cao đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan nghiên

<sup>3</sup> Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, thành lập nội các, điều chỉnh chính sách đối nội và đối ngoại (đặc biệt là vấn đề người nhập cư, chủ trương bảo hộ mậu dịch, rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương-TPP, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, không kích Syria, cứng rắn với Triều Tiên,...); căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên; cuộc bầu cử xã, phường tại Campuchia và tình hình căng thẳng trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội vào năm 2018; các cuộc bầu cử được dư luận quan tâm như bầu cử tại Hàn Quốc, Hà Lan, Pháp và Đức; tiến trình đàm phán Brexit gặp nhiều khó khăn; tình hình căng thẳng ngoại giao tại vùng Vịnh, những diễn biến phức tạp tại Venezuela, Cuba, Brazil,... Hàng loạt vụ tấn công khủng bố ở nhiều nước, tình hình an ninh ở châu Âu sau các vụ tấn công khủng bố, đặc biệt là ở Anh; tình hình dịch bệnh, động đất, thiên tai trên thế giới,...

cứu. Bên cạnh thông tin phân tích, lượng tin có tính dự báo với sự tham gia của các CQT ngoài nước ngày càng tăng.

TTXVN tập trung khai thác tốt dư luận về những căng thẳng trong quan hệ Việt - Trung liên quan tới vấn đề khai thác dầu khí ở Biển Đông, sự chia rẽ trong nội bộ ASEAN trong vấn đề Biển Đông cũng như các động thái của Trung Quốc, Philippines, Mỹ,... liên quan tới tranh chấp vùng biển này; quan hệ Việt - Mỹ sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; cuộc chiến chống tham nhũng và tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam; Trung Quốc với sáng kiến “Vành đai và Con đường”; tình hình nội bộ Trung Quốc trước thềm Đại hội Đảng XIX; xung quanh cuộc bầu cử xã, phường ở Campuchia và tình hình trước thềm bầu cử Quốc hội vào năm 2018; tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên; chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các nước và khu vực; tình hình căng thẳng ở Venezuela, Brazil,...

Trong 9 tháng qua, về thông tin quốc tế, TTXVN đã phát 43.720 tin, tăng khoảng 2.500 tin so với cùng kỳ năm 2016.

### ***1.3-Thông tin đối ngoại***

Trong 9 tháng năm 2017, các đơn vị thông tin đối ngoại tiếp tục cập nhật, thông tin đúng định hướng hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, quan điểm và phản ứng của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, góp phần xây dựng hình ảnh nước Việt Nam hòa bình, ổn định, nỗ lực phát triển, giàu tiềm năng hợp tác, tích cực hội nhập quốc tế, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm cao trong cộng đồng quốc tế.

Các sản phẩm thông tin đối ngoại mới tiếp tục được tăng cường trên kênh truyền hình, báo điện tử và trên mạng xã hội. Các bản tin truyền hình hằng ngày (tiếng Anh và tiếng Trung Quốc) và hằng tuần (tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha) tiếp tục bám sát định hướng thông tin, kịp thời phản ánh những sự kiện lớn trong ngày và trong tuần. Ngoài việc duy trì và phát triển 4 kênh tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Trung trên mạng Youtube, TTXVN thực hiện phát trực tiếp các bản tin truyền hình trên Facebook, thu hút đông đảo người theo dõi.

### ***1.4-Báo chí, xuất bản***

Trước tình hình báo in tiếp tục gặp nhiều khó khăn do lượng phát hành ngày càng thu hẹp, trong 9 tháng qua, Đảng ủy và Ban lãnh đạo cơ quan tiếp tục chỉ đạo triển khai Đề án tái cơ cấu sản phẩm thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông hiện đại, phù hợp với xu thế báo chí thế giới.

Báo Tin tức từ ngày 1/1/2017 ngừng ra báo in hằng ngày, thực hiện số cuối tuần với các chuyên đề Tây Bắc-Tây Nguyên-Tây Nam bộ, tập trung phát triển báo điện tử. Ngày 15/9/2017, nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập TTXVN, báo Tin Tức Cuối tuần ra mắt bộ mới với sự trở lại của mảng sét Tuần Tin Tức - tên gọi đầu tiên của báo từ ngày đầu thành lập với các bài viết chuyên sâu đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả.

Cũng từ ngày 1/1/2017, báo Thể thao và Văn hóa ngừng ra số cuối tuần, duy trì báo in hằng ngày, báo điện tử, tập trung phát triển theo hướng đa phương tiện. Trang điện tử của báo đạt 64 triệu lượt xem, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Báo ảnh song ngữ *Dân tộc và Miền núi* ngoài xuất bản 12 song ngữ bằng chữ viết của các dân tộc, còn thực hiện trang thông tin điện tử tổng hợp đa ngữ với 3 thứ tiếng Việt, Khmer và Hoa, thu hút trên 47.000 lượt bạn đọc mỗi tháng với bạn đọc ở gần 50 nước truy cập.

Báo *Việt Nam News* tiếp tục cải tiến các chuyên trang, tăng cường thông tin thời sự Việt Nam, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Báo *Le Courrier du Vietnam* phát huy hiệu quả thông tin bằng tiếng Pháp và sức lan tỏa của tờ báo, phục vụ tốt công tác tuyên truyền đối ngoại.

*Báo ảnh Việt Nam* tiếp tục có nhiều cải tiến về chất lượng, nội dung và hình thức thể hiện, phát hành tới 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới qua kênh báo in với 4 ngữ và báo điện tử với 10 ngữ, cùng với xuất bản Thời báo Việt-Hàn.

Tạp chí *Vietnam Law and Legal Forum* không ngừng nâng cao chất lượng Tạp chí tháng cũng như Công báo tiếng Anh (Official Gazette) 12 kỳ/tháng và trang thông tin điện tử chuyên về pháp luật.

Từ ngày 1/3/2017, Bản tin *Khoa học và Công nghệ* ngừng xuất bản.

*Nhà Xuất bản Thông tấn* làm tốt công tác biên soạn và xuất bản các ấn phẩm quan trọng nhân các sự kiện, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

*Truyền hình Thông tấn* trở thành kênh truyền hình tin cậy với nhiều đối tượng công chúng, đảm bảo phản ánh chuẩn xác, kịp thời, đúng định hướng các sự kiện thời sự quan trọng trong nước và quốc tế trên tất cả các lĩnh vực với khoảng 700 phút thời sự mỗi ngày được phát trong 13 bản tin tổng hợp và 11 bản tin đầu giờ cùng 40 chuyên mục chất lượng.

*Báo điện tử VietnamPlus* tiếp tục nâng cao chất lượng, cải tiến phương thức tác nghiệp phù hợp với xu hướng phát triển báo điện tử hiện đại, tăng cường tính cạnh tranh thông tin, sản xuất nhiều nội dung thông tin theo phong cách hiện đại: mega story, video và các dự án multimedia kết hợp mọi hình thức từ thông tin văn bản, ảnh, video, đồ họa tương tác.

*Các trang điện tử* của các tòa soạn báo in có nhiều cải tiến với số lượng truy cập ngày càng tăng.

*Chương trình thông tin âm thanh* tiếp tục trong quá trình thử nghiệm với thời lượng 60 phút mỗi ngày trên nền tảng công nghệ phát thanh Internet.

*TTXVN tăng cường thực hiện việc đưa thông tin lên mạng xã hội.* Trang Facebook bằng tiếng Việt của TTXVN đã thu hút được trên 51.000 lượt người đăng ký theo dõi, góp phần mở rộng diện bao phủ thông tin chính thống của TTXVN, nâng cao hiệu quả tuyên truyền và định hướng dư luận trên mọi lĩnh vực. Trung bình mỗi tuần có khoảng 100.000 lượt tiếp cận thông tin trên mạng xã hội tiếng Việt của TTXVN.

## **2- Công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo**

Công tác tổ chức, nhân sự tập trung triển khai nhiệm vụ: Xây dựng dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định số 88/2013-NĐ/CP ngày 01/8/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTXVN, để

lấy ý kiến các bộ, ngành; thực hiện sắp xếp cơ cấu một số đơn vị<sup>4</sup> và công tác nhân sự trong ngành<sup>5</sup>; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Tổng giám đốc và 1 Phó Tổng giám đốc TTXVN; quy hoạch bổ sung lãnh đạo ngành giai đoạn 2016-2021 và quy hoạch lãnh đạo ngành giai đoạn 2021-2026; thực hiện quy trình bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc TTXVN.

Hoàn thành việc thi sát hạch đối với 83 viên chức theo đúng kế hoạch để làm cơ sở xét chuyển chế độ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn năm 2017. Hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo cho 256 phóng viên, biên tập viên. Hướng dẫn các đơn vị thay đổi mã số chức danh phóng viên, biên tập viên, biên dịch viên, đạo diễn, kỹ sư, kỹ thuật viên, lưu trữ viên.

Công tác chế độ, chính sách, thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định<sup>6</sup>. Tập trung hoàn thiện các hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2016 cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; tổng hợp đăng ký thi đua năm 2017 của các tập thể, cá nhân trong ngành. Xây dựng kế hoạch tổ chức 20 đoàn (cả ba miền Bắc - Trung - Nam) thăm các gia đình thương binh, liệt sỹ; làm sổ tiết kiệm tình nghĩa (mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng) tặng 60 gia đình thương binh, liệt sỹ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng tập trung cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên sâu ở một số loại hình thông tin mới, đáp ứng yêu cầu phát triển thông tin đa

<sup>4</sup> Sáp nhập Bản tin Khoa học và Công nghệ vào Ban Biên tập tin Trong nước; sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Ban Biên tập tin Thế giới; thành lập Phòng Thông tin đa phương tiện thuộc Trung tâm Truyền hình thông tấn; kiện toàn Hội đồng Thi đua-Khen thưởng và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của TTXVN.

<sup>5</sup> Thực hiện quy trình, thủ tục trình Tổng giám đốc bổ nhiệm 11 nhân sự quản lý cấp ban của báo Tin tức, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn, Ban Biên tập tin Kinh tế, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi, Trung tâm Tin học, Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam, Cơ quan TTXVN khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, báo Thể thao & Văn hóa và Trung tâm Phát triển truyền thông thông tấn; bổ nhiệm lại 7 nhân sự quản lý cấp ban của Ban Biên tập tin Đối ngoại, Công ty TNHH MTV ITAXA, báo Việt Nam News, báo Le Courrier du Vietnam, Nhà Xuất bản Thông tấn, Trung tâm Thông tin-Tư liệu.

Thực hiện quy trình, thủ tục trình Tổng giám đốc bổ nhiệm 52 nhân sự quản lý cấp phòng của Cơ quan TTXVN khu vực Miền Trung-Tây Nguyên, Văn phòng TTXVN, Báo ảnh Việt Nam, Ban Biên tập tin Thế giới, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi, báo Thể thao & Văn hóa, Ban Biên tập tin Trong nước, Trung tâm Phát triển truyền thông thông tấn, Ban Kế hoạch-Tài chính, Trung tâm Kỹ thuật thông tấn, Trung tâm Ảnh (Ban Biên tập Ảnh), báo Tin tức; bổ nhiệm lại 09 nhân sự quản lý cấp phòng của Ban Biên tập tin Đối ngoại, Báo ảnh Việt Nam, báo Le Courrier du Vietnam; bổ nhiệm 05 trưởng cơ quan thường trú ở ngoài nước, 10 trưởng cơ quan thường trú ở trong nước, bổ nhiệm lại 02 trưởng cơ quan thường trú trong nước.

Điều động nội bộ 59 viên chức, luân chuyển 3 viên chức, thu nhận 14 viên chức đi học ở nước ngoài về; kéo dài nhiệm kỳ của 4 trưởng cơ quan thường trú ngoài nước.

<sup>6</sup> Trình Tổng giám đốc duyệt danh sách nghỉ hưu và triển khai kế hoạch nghỉ hưu năm 2017; nâng bậc lương thường xuyên cho 185 công chức, viên chức, nâng bậc lương trước thời hạn vì lập thành tích xuất sắc trong công tác cho 166 công chức, viên chức; nâng ngạch, xếp lương cho 05 công chức; giải quyết chế độ hưu trí cho 19 công chức, viên chức (cả các đơn vị phân cấp), giải quyết phụ cấp thâm niên vượt khung cho 29 trường hợp; thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với 01 viên chức; chuyển chức danh nghề nghiệp đối với 02 viên chức, giải quyết 01 trường hợp nâng ngạch không qua thi; giải quyết chế độ phụ cấp cấp ủy cho 04 trường hợp; giải quyết hưởng 100% lương cho 02 viên chức; giải quyết chế độ thôi việc cho 02 trường hợp; giải quyết chế độ tinh giản biên chế cho 02 trường hợp; giải quyết chế độ phụ nhân, phụ quân phóng viên thường trú ngoài nước cho 14 trường hợp; kéo dài thời gian hưởng chế độ phụ nhân cho 02 trường hợp, xếp chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước cho 08 phóng viên, giải quyết phụ cấp lãnh đạo cho 01 công chức.

phương tiện của ngành<sup>7</sup>; phối hợp cử 33 viên chức học lớp cao cấp lý luận chính trị; 39 viên chức học lớp trung cấp lý luận chính trị; thực hiện các thủ tục và trình Tổng giám đốc cử 114 lượt công chức, viên chức đi công tác hoặc đi học ở nước ngoài...

### **3- Công tác quản lý, kỹ thuật, dịch vụ**

Công tác kỹ thuật của ngành tiếp tục đảm bảo vận toàn bộ hệ thống thông tin, hạ tầng kỹ thuật hoạt động an toàn, ổn định, phục vụ công tác thông tin; triển khai hệ tác nghiệp sản xuất thông tin (NPS); tiếp tục triển khai máy tính, thiết bị và hệ sản xuất thông tin tại các CQTT trong nước; thi công mạng thông tin và hạ tầng kỹ thuật tòa nhà Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung-Tây Nguyên tại Đà Nẵng; thực hiện công tác bảo dưỡng kỹ thuật tại khu vực Tổng xã... Hệ thống bảo mật thông tin của TTXVN hoạt động hiệu quả, không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến hoạt động chung của ngành.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được triển khai thực hiện đúng tiến độ và quy định<sup>8</sup>.

Các đơn vị trong ngành tiếp tục phát huy hiệu quả việc thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của TTXVN theo Quyết định số 55/2015/QĐ-TTg ngày 09/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

TTXVN tiếp tục triển khai hệ thống thông tin quản lý hành chính, mở rộng phạm vi sử dụng Hệ thống Điều hành tác nghiệp và Quản lý văn bản qua mạng nội bộ, tăng cường sử dụng văn bản điện tử và thư điện tử trong hoạt động của ngành.

Các tòa soạn báo, đơn vị sản xuất, dịch vụ của ngành có nhiều các biện pháp khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng, hình thức sản phẩm thông tin và chất lượng dịch vụ, đảm bảo khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, kỹ thuật, giúp ổn định và tăng nguồn thu cho ngành, góp phần cải thiện đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

### **4- Công tác đối ngoại và các hoạt động hợp tác quốc tế**

TTXVN tiếp tục các hoạt động hợp tác với các đối tác truyền thông, tổ chức các chương trình trao đổi nghiệp vụ với các hãng thông tấn trên thế giới và trong khu vực.

Trong 9 tháng năm 2017, TTXVN đón 6 đoàn cấp cao: Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hãng Yonhap (Hàn Quốc), Chủ tịch Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản), Xã trưởng Tân Hoa xã (Trung Quốc), Tổng Giám đốc Hãng thông tấn APS (Algeria), Tổng Giám đốc Hãng thông tấn Mông Cổ (Montsame) và Phó Tổng giám đốc Hãng thông tấn Campuchia AKP. TTXVN còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ các hãng thông tấn Pa thết (KPL) của Lào, Prensa Latina (PL) của Cuba theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư<sup>9</sup>.

TTXVN tiếp tục tổ chức ký kết các thoả thuận hợp tác thông tin với các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng thông tin, hiệu quả tuyên truyền và thương

<sup>7</sup> Tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ sản xuất phóng sự truyền hình ngắn cho hơn 50 phóng viên các CQTT khu vực phía Bắc và phía Nam; tổ chức khóa đào tạo về bình luận cho 56 phóng viên, biên tập viên tại các đơn vị trong ngành; bồi dưỡng 23 phóng viên chuẩn bị đi công tác thường trú ngoài nước.

<sup>8</sup> Dự án Trung tâm Truyền hình thông tấn; dự án sửa chữa, cải tạo các CQTT tại Nam Định, Thái Bình và Hà Giang.

<sup>9</sup> Tặng máy in và máy chế bản cho Hãng Prensa Latina (Cuba); hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho Trụ sở mới của KPL, bổ túc tiếng Việt và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ KPL.



hiệu của TTXVN<sup>10</sup>.

### **III- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG**

#### **1- Công tác chính trị tư tưởng**

Trong 9 tháng năm 2017, Đảng ủy TTXVN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 163-KH/ĐU, ngày 29/12/2016 của Đảng ủy TTXVN về thực hiện nghị quyết này; chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ cơ sở hướng dẫn đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2017 theo Công văn số 206-CV/ĐU ngày 18/7/2017 của Đảng ủy TTXVN (trên cơ sở Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương).

Đảng ủy tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo các tổ chức đảng hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo các đơn vị thực hiện điểm xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị.

Đảng ủy triển khai học tập, quán triệt 3 nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối<sup>11</sup>; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII cho 150 đồng chí cấp ủy viên các cấp trong toàn đảng bộ. Cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đều viết bản thu hoạch cá nhân.

Đảng ủy chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đảng ủy, Ban lãnh đạo ngành chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kỷ luật phát ngôn, đặc biệt cần thể hiện trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm công dân của người làm báo khi tham gia các diễn đàn xã hội.

Về cơ bản, đảng viên, phóng viên, biên tập viên trong cơ quan có tư tưởng ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, tuân thủ nghiêm túc các quy định về công tác báo chí của Đảng và Nhà nước, quy định của ngành về công tác thông tin, không có hiện tượng hành động và phát ngôn trái với đường lối của Đảng và Nhà nước.

<sup>10</sup> Ký thỏa thuận hợp tác truyền thông với UBND tỉnh Bình Dương, UBND thành phố Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Bắc Giang, Ninh Bình, Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định, Liên doanh Việt-Nga Vietsopetro.

<sup>11</sup> Nghị quyết 04-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2017 về “Nâng cao chất lượng công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”, Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2017 về “Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2017 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”.

Đảng ủy tiếp tục thực hiện Kết luận số 120-KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”.

Đảng ủy TTXVN quan tâm xây dựng và củng cố đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/ĐUK và Chỉ thị số 04-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối<sup>12</sup>.

## **2- Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên**

Đảng ủy TTXVN tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở rà soát, bổ sung, xây dựng quy chế công tác, chương trình làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ và hằng năm.

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo ngành hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân năm 2016; chỉ đạo các cấp ủy, phụ trách đơn vị và các tổ chức đảng trực thuộc tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2016.

Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 10/01/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Nhằm duy trì nền nếp và đảm bảo nội dung sinh hoạt chi bộ theo các hướng dẫn của Trung ương, từ tháng 6 năm 2017, Đảng ủy TTXVN định hướng một số nội dung trọng tâm sinh hoạt chi bộ hằng tháng để các cấp ủy nghiên cứu, vận dụng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Trong 9 tháng, Đảng ủy tổ chức 3 hội nghị giao ban cấp ủy: tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN đã hoàn thành công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và rà soát quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020; ban hành các quyết định về tổ chức đảng và cấp ủy các cấp<sup>13</sup>. Đảng ủy TTXVN lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai Hướng dẫn số 177-HD/ĐU ngày 5/5/2017 về việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Tính đến ngày

<sup>12</sup> Triển khai Quyết định của Ban Thường Đảng ủy TTXVN về việc thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy TTXVN và quy chế hoạt động (nhiệm kỳ 2015-2020); Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN về việc thành lập đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy TTXVN và quy chế hoạt động (nhiệm kỳ 2015-2020).

<sup>13</sup> Giải thể Chi bộ Tòa soạn Khoa học và Công nghệ; chuẩn y bổ sung bí thư, phó bí thư Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn nhiệm kỳ 2015-2017; chỉ định bổ sung đảng ủy viên và chuẩn y bổ sung Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở Ban Biên tập tin Thế giới nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ định, chuẩn y bổ sung đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và chuẩn y bổ sung Phó Bí thư Chi bộ Báo Thể thao và Văn hóa nhiệm kỳ 2015-2017; giải quyết đơn xin ra khỏi Đảng của 1 đảng viên (lý do: đi định cư ở Mỹ cùng gia đình, không tiếp tục sinh hoạt đảng).

29/9/2017, 46/46 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở và 22/22 chi bộ trực thuộc Đảng bộ TTXVN đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Ban Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương Hội cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022; về nhân sự bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên TTXVN khóa 25, nhiệm kỳ 2012-2017; về nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên TTXVN khóa 26, nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong 9 tháng năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy xét kết nạp 55 quần chúng ưu tú vào Đảng và chuyển Đảng chính thức 28 đảng viên dự bị, xem xét 3 hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đảng ủy chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc. Công tác kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên đi công tác, học tập ở ngoài nước, công tác bổ nhiệm cán bộ bảo đảm đúng các quy định của Điều lệ Đảng và Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/7/2007 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

### **3- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng**

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTXVN tiếp tục triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; chuẩn bị nội dung, báo cáo phục vụ Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trong 9 tháng qua, thực hiện chương trình công tác, Đảng ủy TTXVN tiến hành kiểm tra 3 tổ chức đảng<sup>14</sup> và giám sát 1 tổ chức đảng<sup>15</sup>. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTXVN tiến hành giám sát 2 tổ chức đảng<sup>16</sup>; kiểm tra 4 tổ chức đảng<sup>17</sup> và giám sát 1 đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy TTXVN.

Bắt đầu từ tháng 7/2017, Đảng ủy TTXVN triển khai việc kiểm tra định kỳ theo quý hệ thống sổ sách ghi chép của các tổ chức đảng trực thuộc, nhằm giúp cấp ủy các tổ chức đảng thực hiện việc ghi chép, lưu giữ sổ sách công tác đảng nền nếp, đúng quy định.

Trong 9 tháng, Đảng ủy nhận được đơn phản ánh về 2 quần chúng trong quá trình xem xét kết nạp Đảng và đã tiến hành xác minh. Đảng ủy không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên. Toàn Đảng bộ không có đảng viên nào bị kỷ luật.

### **4- Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể**

Đảng ủy TTXVN tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay”; Chương trình hành động số 16-CT/ĐUK và Kế hoạch số 74-KH/ĐUK của Đảng

<sup>14</sup> Chi bộ Báo ảnh Dân tộc và Miền núi; Chi bộ Cụm CQTT Đông Đông bắc và Chi bộ Cụm CQTT Trung Đông bắc.

<sup>15</sup> Chi bộ Cụm CQTT Bắc Trung bộ.

<sup>16</sup> Chi bộ Cụm CQTT Tây Đông bắc và Chi bộ Ban Biên tập tin Đối ngoại.

<sup>17</sup> Đảng ủy CQTT khu vực phía Nam; Chi bộ Công ty TNHH MTV In và Thương mại; Chi bộ báo Tin tức và Chi bộ Ban Biên tập tin Kinh tế

ủy Khối về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận” gắn với việc tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ban Dân vận Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2017<sup>18</sup>; chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Đoàn Thanh niên tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TTXVN, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 29 đồng chí.

Công đoàn ngành chỉ đạo công đoàn trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động năm 2016; các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thành lập TTXVN.

Công đoàn và Đoàn Thanh niên tích cực tham gia Liên hoan văn nghệ kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với thành tích 1 giải A, 1 giải B và xếp giải C toàn đoàn, là 1 trong 10 đội văn nghệ xuất sắc nhất tại liên hoan.

Liên Chi hội nhà báo tổ chức các hoạt động tham gia Hội Báo toàn quốc 2017; tổ chức thành công Giải báo chí TTXVN năm 2016; lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu tham gia Giải Báo chí quốc gia năm 2016 với kết quả đạt 1 giải A, 1 giải B và 3 giải C. Tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016, TTXVN giành 1 giải nhất, 4 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích.

#### **IV- ĐÁNH GIÁ CHUNG**

##### **1- Ưu điểm**

- Trong 9 tháng qua, Ban lãnh đạo cơ quan có 2 đồng chí nghỉ hưu theo chế độ trong khi các đồng chí được bổ sung đang trong quy trình bổ nhiệm. Tuy thiếu cán bộ lãnh đạo ngành nhưng thông tin của TTXVN thời gian qua vẫn luôn bám sát tình hình và định hướng thông tin, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ các sự kiện quan trọng diễn ra trong nước và trên thế giới thông qua các loại hình thông tin phong phú, đa dạng, góp phần thực hiện tốt chức năng thông tấn nhà nước. Đó là nhờ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban lãnh đạo cơ quan, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy đảng, phụ trách các đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành.

- Công tác chỉ đạo, xử lý thông tin ngày càng được tăng cường, với hơn 60 sản phẩm thông tin thuộc đủ các loại hình, các đơn vị trong ngành không để xảy ra sai sót về chính trị trong công tác thông tin, đảm bảo vai trò định hướng thông tin của TTXVN. Thông tin bình luận về các vấn đề nổi bật trong nước và quốc tế; thông tin phản hồi, cải chính thông tin sai lệch, chỉnh hướng những thông tin không phù hợp luôn được chú trọng, góp phần định hướng dư luận xã hội.

- Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và thực hiện có nền nếp, bám sát và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

- Công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được chú trọng thực hiện, phát huy hiệu quả.

<sup>18</sup> Chương trình số 198-Ctr/ĐU, ngày 17/3/2017.

- Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy TTXVN nghiêm túc thực hiện chương trình công tác, quy chế làm việc, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng.

## **2- Hạn chế**

- Về công tác thông tin: Ở một số đơn vị, công tác tổ chức, chỉ đạo thông tin chưa thực sự nhanh nhạy, kịp thời; việc phối hợp thực hiện các tuyến thông tin liên vùng, thông tin mang tính khu vực chưa được tăng cường; trên các sản phẩm thông tin của ngành chưa có nhiều thông tin mang tính phát hiện, dự báo, nhận định, đánh giá...

- Về công tác đảng: Một số tổ chức đảng trực thuộc chưa chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát; chưa triển khai thực hiện đầy đủ kế hoạch công tác của Đảng ủy TTXVN; chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác còn chậm, chất lượng chưa cao.

## **Phần thứ hai**

### **NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2017**

#### **I-VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ**

##### **1- Công tác thông tin**

##### **1.1- Thông tin trong nước**

- Bám sát tình hình, thông tin kịp thời, chính xác, đúng định hướng các sự kiện, vấn đề nổi bật trong nước; chủ động thông tin khi xảy ra các sự kiện đột xuất, bất thường, nhằm khẳng định vai trò định hướng thông tin của TTXVN.

- Tiếp tục thông tin về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ba nghị quyết chuyên đề về kinh tế của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; tiếp tục đẩy mạnh thông tin thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

- Thực hiện tốt thông tin Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các phiên họp thường kỳ Chính phủ; các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Sửa đổi lỗi làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10/1947 - 10/2017), kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017) và các ngày kỷ niệm khác trong năm 2017.

- Tăng cường thông tin các hoạt động trong khuôn khổ Năm APEC 2017 do Việt Nam đăng cai tổ chức, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công của hãng thông tấn chủ nhà của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

- Tăng cường thông tin mang tính phát hiện, dự báo, bám sát các vấn đề của đời sống xã hội; thông tin bình luận, phản hồi, phản bác, góp phần định hướng dư luận xã hội; chú trọng thông tin làm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương, chính sách.

- Tiếp tục tổ chức các tuyến thông tin chuyên đề về các vấn đề kinh tế-xã hội nổi bật. Đẩy mạnh thông tin về đấu tranh chống tham nhũng và cải cách hành chính.

### **1.2- Thông tin quốc tế đối nội**

- Tiếp tục mở rộng nguồn tin, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác, đúng định hướng các sự kiện, vấn đề quốc tế nổi bật.

- Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng thông tin bình luận về các vấn đề quốc tế nổi bật, thông tin phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về những vấn đề nhạy cảm như dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, chủ quyền biển đảo.

- Nâng cao chất lượng các bản tin báo cáo, bản tin tham khảo và tài liệu đặc biệt, phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu.

### **1.3- Thông tin đối ngoại**

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy TTXVN khóa XXV về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại”, tăng cường thông tin đối ngoại bằng các loại hình, cung cấp cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

- Triển khai Đề án sản phẩm báo chí đối ngoại quốc gia sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

### **2- Công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo**

- Tập trung rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quy chế công tác của các đơn vị sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTXVN, thay thế Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 01/8/2013.

- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số văn bản quản lý liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo công chức, viên chức của ngành giai đoạn 2016-2020, chú trọng đào tạo bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên theo phương thức tác nghiệp đa phương tiện, chuyên gia giỏi về các lĩnh vực thông tin mới.

- Thực hiện Chương trình cải cách hành chính của ngành giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình phát triển thanh niên TTXVN đến năm 2020.

- Tiếp tục triển khai Đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của ngành.

- Tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị trong ngành.

### **3- Công tác quản lý, kỹ thuật, xây dựng cơ sở vật chất**

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp và đánh giá hoạt động nghiệp vụ.

- Sớm hoàn thành xây dựng Công thông tin điện tử TTXVN; hệ tác nghiệp đa phương tiện cấp ngành.

- Tiếp tục triển khai xây dựng phân hệ quản lý hành chính nhà nước của Công thông tin điện tử TTXVN; xây dựng phần mềm thi trực tuyến và nâng cấp Trang thông tin tuyển dụng; xây dựng bộ đề thi tin học theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trên hệ thống máy tính.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển ngành về các lĩnh vực tổ chức bộ máy, mô hình quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, cơ chế tài chính, hoạt động dịch vụ,...

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của TTXVN theo Quyết định 55 của Thủ tướng Chính phủ; phát triển các hoạt động dịch vụ, liên doanh, liên kết trên cơ sở pháp luật cho phép nhằm tăng nguồn thu, cải thiện thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác quản lý các CQTT của TTXVN ở trong và ngoài nước.

#### **4- Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế**

Tăng cường hoạt động đối ngoại của ngành, tích cực tham gia các tổ chức thông tin, báo chí thế giới và khu vực nhằm nâng cao vị thế của TTXVN; coi trọng hợp tác song phương để mở rộng trao đổi thông tin, hợp tác đào tạo phóng viên, biên tập viên, nhân viên kỹ thuật và nhân sự quản lý.

Tiếp tục triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa TTXVN với các bộ, ngành, địa phương.

## **II- CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG**

### **1- Công tác chính trị, tư tưởng**

- Tập trung chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội đại biểu TTXVN lần thứ XXV gắn với thực hiện chương trình hành động của cấp ủy.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo các tổ chức đảng tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”, các cấp ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua những hình thức sinh động và hiệu quả, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cấp ủy, sâu sát đảng viên, quần chúng.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

### **2- Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên**

- Tăng cường lãnh đạo các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ” và Kế hoạch số 115-KH/ĐU, ngày 26/9/2016 của Đảng ủy TTXVN.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK, ngày 31/8/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong công tác đảng; Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK, ngày 31/8/2017 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc.

- Tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nhận thức về Đảng cho quần chúng để tạo nguồn phát triển Đảng.

- Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, nhất là cấp ủy cơ sở trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trong quản lý cán bộ, đảng viên.

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên.

- Tổ chức hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

- Hướng dẫn các chi bộ xây dựng quy chế làm việc nhiệm kỳ 2017-2020; tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ cấp ủy các chi bộ sau đại hội.

- Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017.

### **3- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng**

- Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; thực hiện tốt kế hoạch của Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đối với Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN.

- Đôn đốc các đảng ủy trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2017.

- Đảng ủy tiến hành giám sát Chi bộ Báo Thể thao & Văn hóa và giám sát 1 đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy TTXVN; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra Chi bộ Trung tâm thông tin-tư liệu, giám sát Chi bộ cụm CQTT Tây Bắc.

### **4- Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể**

- Triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”; tăng cường thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước, phát huy vai trò của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các tổ chức đảng, đoàn thể đối với công tác dân vận; đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện tốt chương trình công tác năm 2017; Hội cựu chiến binh tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2022./.

#### Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương (để b/c);
- Đảng ủy Khối các CQTW (để b/c);
- Các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ;
- Các tổ chức đảng trực thuộc;
- Lưu: VPĐU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**BÍ THƯ**



**Nguyễn Đức Lợi**